



ด่วนมาก

ที่ นร ๐๕๐๓/ว๕๕๓

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ๑๑

๖๓

มิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

เรื่อง ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างสำนักงาน
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กับ The Cyberspace Administration of
the People's Republic of China ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

14 มิ.ย. 2565

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ.....

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๓๓๒๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างสำนักงาน
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกับ The Cyberspace Administration of the
People's Republic of China ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น

ในการนี้ สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบและไม่ขัดข้องต่อร่างบันทึกความเข้าใจ เนื่องจาก
เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างไทยและจีนอย่างรอบด้าน อันจะ
เอื้อต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระหว่างกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำ อย่างไรก็ตาม
สำนักงานฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ประเด็นดุลยภาพระหว่างประเทศ การดำเนินความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจ ในบริบทนี้
คือจีน จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงการรักษาดุลยภาพกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคและ
นอกภูมิภาค โดยพิจารณาในบริบทของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ได้ขยายตัวสู่มิติด้านดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศและความมั่นคงทางไซเบอร์ร่วมด้วย

๒. ประเด็นการแบ่งปันข้อมูล โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข่าวกรองด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์
(Cyber Threat Intelligence - CTI) ที่ควรระมัดระวังการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งอาจกระทบต่อ
ความมั่นคงของไทย รวมถึงความเสี่ยงที่ไทยอาจถูกหมายรวมว่าสนับสนุนจีนในการติดตามและสอดแนมทางไซเบอร์
ต่อประเทศอื่น ดังนั้น จึงควรกำหนดขอบเขตการแลกเปลี่ยนข่าวกรองด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ชัดเจน และให้เป็นไป
เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National CERT)
ตามประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง การจัดตั้ง หน้าที่และอำนาจของ
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดชั้นความลับของข้อมูล รวมถึงการกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูล ที่เป็นไปเพื่อรักษาความลับ
(confidentiality) ความถูกต้อง (integrity) และความพร้อมในการใช้งาน (availability)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(สุพจน์ มาลานิยม)

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๗๘๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๓๘๓๓